



72 ถนนฟิลกริมม์ เพมโบรก แมสซาชูเซตส์ 02359
www.pembrokek12.org

โทร: (781) 826-5115
แฟกซ์: (339) 244-5036

1 มีนาคม 2024

เรียน ครอบครัว North Pembroke:

โรงเรียนประถมศึกษา North Pembroke จะจัดวันงานเพื่อข้อมูลสำหรับชั้นเรียนอนุบาลสำหรับผู้ปกครอง ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2024 เวลา 17:30 น. ที่ห้องสมุด NPES วันงานข้อมูลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองโรงเรียนอนุบาล หลักสูตรอนุบาล และข้อมูลเฉพาะของโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงที่บุตรหลานของคุณจะเข้าเรียน และจะสิ้นสุดด้วยการเยี่ยมชมห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาล ข้อมูลการลงทะเบียนของโรงเรียนอนุบาลทั้งหมดสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.pembrokek12.org

นอกเหนือจากการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นด้านล่างแล้ว เราขอให้คุณลงทะเบียนนักเรียนชั้นอนุบาลใน PowerSchool โดยไปที่ www.pembrokek12.org และคลิกปุ่มลงทะเบียน (วงกลมที่มีดินสออยู่ด้านใน) ทั้งนี้สำหรับชั้นเรียนอนุบาลการลงทะเบียนออนไลน์จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2024 และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2024

โปรดอัปโหลด **สำเนาของเอกสาร** ต่อไปนี้ในขณะที่คุณดำเนินการลงทะเบียนใน PowerSchool หรือส่งทางไปรษณีย์/ส่งโดยตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษา NPES เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับก่อนวันคัดกรอง

- * โฉนด สัญญาเช่า ใบเรียกเก็บเงินจำนวน ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ภาษี หรือค่าขยะ (ต้องเป็นปัจจุบัน ภายใน 60 วันที่ผ่านมา)
- ใบขับขี่ปัจจุบันหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ
- สูติบัตรของนักเรียน
- ใบรับรองสุขภาพปัจจุบันของนักเรียน (แสดงผลสุขภาพร่างกายและภูมิคุ้มกันที่เป็นปัจจุบัน) (ลงวันที่ภายใน 13 เดือนที่ผ่านมา)
- เอกสารของศาล (ถ้ามี)
- บันทึกรายชื่อโรงเรียนก่อนหน้า / การประเมินก่อนวัยเรียน (ถ้ามี)
- แบบสอบถามผู้ปกครองชั้นอนุบาล

*หากคุณอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน คุณต้องส่ง จดหมายรับรอง จากเจ้าของบ้านโดยระบุว่าคุณและบุตรหลานของคุณอาศัยอยู่กับพวกเขาตามที่อยู่ของพวกเขา เจ้าของบ้านจะต้องส่งสำเนาใบเรียกเก็บเงินจำนวน สัญญาเช่าหรือใบเรียกเก็บเงินประจำเมือง Pembroke มาให้เรา

พันธกิจของเรา: เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนประสบความสำเร็จผ่านความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนรู้

โปรดดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ปกครองระดับอนุบาลขณะเยี่ยมชม www.Pembroke.k12.org และส่งไปที่ NPES ก่อนการคัดกรอง สามารถส่งอีเมลแบบสอบถามไปยังผู้ช่วยฝ่ายบริหาร Elise Desmond ได้ที่ elise.desmond@pembrokek12.org หรือส่งทางไปรษณีย์/ส่งที่ NPES

ขั้นตอนการคัดกรองระดับอนุบาลสำหรับปีการศึกษา 2024-2025 จะจัดขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษา North Pembroke ในวันที่ 20, 21 และ 22 พฤษภาคม เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เสร็จแล้ว

คุณจะได้รับลิงก์เพื่อกำหนดเวลาการตรวจคัดกรองบุตรหลานของคุณ การคัดกรองจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำในการคัดกรองเมื่อใกล้ถึงวันคัดกรองของบุตรหลานของคุณ

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะต้อนรับบุตรหลานของคุณสู่ NPES ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

คุณจะได้รับจดหมายในเดือนสิงหาคมพร้อมชื่อครูและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิดบ้าน

เนื่องจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

หากคุณตัดสินใจว่าบุตรหลานของคุณจะไม่เข้าร่วม NPES ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โปรดแจ้ง Elise Desmond ทางอีเมลที่ Elise.desmond@pembrokek12.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2024

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับข้อมูลทั้งหมด เรารู้ว่าข้อมูลนั้นมากมายสับสนและยากที่จะตัดสินใจ!

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ ในระหว่างกระบวนการใดๆ

เราหวังว่าจะได้พบคุณและเหล่าไททันส์ของโรงเรียนประถมศึกษา North Pembroke ในอนาคต!

ขอแสดงความนับถือ,

Michael Bambery

ผู้อำนวยการ

Valerie Charpentier

รองผู้อำนวยการ